
จากยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหารของชาติเมื่อวันวาน … 

 สูสภาฯอาหารปลอดภัยของชาวสงขลาในวันนี้ 

                                       

                                        วาระแหงชาติ 

ยุทธศาสตรความปลอดภัยดานอาหาร 

เมื่อป พ.ศ. 2547 รัฐบาลไดกําหนดใหเปนปแหงสุขอนามัย เพื่อรณรงคและเผยแพร
คุณภาพและมาตรฐานของอาหารไทย ใหเปนที่รูจักแพรหลายและกวางขวางออกไปทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยมีนโยบายที่สําคัญและเรงดวน คือการทําใหอาหารปลอดภัยนําไปสูการมี
สุขภาพดีของคนในประเทศและคุณภาพอาหารเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ เกดิเปน
ภาพลักษณทีดี่ตอประเทศไทย ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขไดสนองนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที ่ 4  มีนาคม 2546             โดยไดจัดทําแผนยทุธศาสตรโครงการความปลอดภัยดาน
อาหาร (Food Safety) ข้ึนใหเกิดการขับเคลื่อน โดยมวีัตถปุระสงค เพือ่ใหอาหารที่ผลิต  
และบริโภคภายในประเทศมคีวามปลอดภยัไดมาตรฐานทัดเทยีมกับสากล นาํไปสูการเปนครวั
อาหารของโลก ภายใตยุทธศาสตรการดาํเนนิงานซึ่งประกอบดวยยทุธศาสตร 5 ดาน ไดแก 1) 
ดานการพัฒนามาตรฐานกฎหมายใหเปนสากล  2) ดานความเขมแข็งในการกํากบัดูแลใหอาหาร
ปลอดภัย  3) ดานการพฒันาศกัยภาพผูบริโภค 4) ดานการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
ทํางาน และ 5) ดานการพฒันาศักยภาพในหองปฏิบัติการ 

 



หลังจากขับเคลื่อนงานดานอาหารปลอดภัยอยูหนึ่งปเต็ม การประเมินยุทธศาสตรความ
ปลอดภัยดานอาหารของกระทรวงสาธารณสุขในระยะที่ 1 พ.ศ. 2547 พืน้ที่ภาคใต จึงไดจัดทาํขึ้น
เพื่อใหเกิดการพัฒนาการดําเนินโครงการความปลอดภัยดานอาหาร  อีกทั้งเพื่อเปนการควบคุม 
กํากับ ดูแล และปรับปรุงโครงการฯที่ไดปฏิบัติไปแลวใหมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้นโดยทําการวจิัย
ในชวง สิงหาคม 2547 – มิถุนายน 2548 ในพืน้ที่ 10 จังหวัดภาคใตไดแก ระนอง ภูเก็ต กระบี่ สุ
ราษฎรธาน ีนครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา สตูล ยะลา และปตตาน ีการเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ
เชิงลึกโดยใชแบบสัมภาษณอยางมีโครงสรางกับผูใหขอมูลหลัก แบบสอบถามกับกลุมผูมีสวนได
สวนเสยีกับระบบหวงโซอาหาร 7 กลุมหลัก การวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณเจาะลกึจาก
การใชแบบบันทกึขอมูลผลการตรวจสอบความปลอดภยัจาก 3 หนวยงานหลัก  การตรวจสอบ
ตลาดประเภทที่ 1  และการจัดประชุมสัมมนาเพือ่สังเคราะหผลการดําเนินงานในระดับพืน้ที่
ภาคใต 

 

ผลการวิจัยพบวาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานความเขมแข็งในการกํากับดูแลให
อาหารปลอดภัย มีการกํากับดูแลตั้งแตการควบคุมการผลิต  จนถึงการควบคุมการจําหนายมี
ความเหมาะสมของปจจัยนําเขา ประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงาน มีพหุภาคีระดับจังหวัด
สอดคลองกับจังหวัดบูรณาการ(CEO) มีแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานโครงการความ
ปลอดภัยดานอาหารระดับจังหวัด  แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพผูบริโภค ความ
เหมาะสมของปจจัยนําเขาพบวางบประมาณมีจํากัดและระยะเวลาในการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ
กระบวนการดําเนินงานและผลสัมฤทธิ์พบวามีจํานวนผูเขารวมโครงการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องและ
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น  แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานมีความเหมาะสมของปจจัยนําเขานอยทั้งปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นและการคิดริเร่ิม
สรางสรรคทําไดนอย ประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินงาน พบวามีการประสานยุทธศาสตรทุก
ระดับ มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน สรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ มีการ
พัฒนาบุคลากรใหรวมปฏิบัติงานในพื้นที่ แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพใน
หองปฏิบัติการ มีความเหมาะสมของปจจัยนําเขาทั้งการฝกอบรม ศึกษาดูงาน การตรวจสอบเฝา



ระวังผลิตภัณฑที่นําเขา อยางไรก็ตามงบประมาณในการซื้อชุดทดสอบมีจํากัด ประสิทธิภาพ
กระบวนการดําเนินงานพบวาหองปฎิบัติการดานอาหารและยามีความพรอมระดับหนึ่งแตยังขาด
กําลังคนที่เพียงพอ หองปฎิบัติการเคลื่อนที่ (mobile unit) มีความพรอมและเหมาะสมในการสุม
ตรวจในพื้นที่อยางครอบคลุม หองปฎิบัติการศูนยวิทยาศาสตร ฯ มีความพรอมมากแตขาด
เครื่องมือสํารองและมีจํานวนจํากัด ผลสัมฤทธิ์พบวาเกิดการปรับเปลี่ยนระบบการดําเนินงานใน
บางขั้นตอนเพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑสุขภาพที่นําเขาฯ 
ไดรับการตรวจสอบอยางคลอบคลุม สามารถตรวจสอบเบื้องตนไดโดยใชชุดทดสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 ปญหาและแนวทางแกไขยุทธศาสตร ที่ผานมาเปนไปในลักษณะของการประสานงาน
แบบส่ังการ แกไขใหเกิดการมีสวนรวม ต้ังแตรวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมรับประโยชนระหวาง
สาธารณสุขกับองคกรสวนทองถิ่น งบประมาณกระจุกตัวการแกไขใหมีการกระจาย งบประมาณ
ไปสู พื้นที่  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยังคงเปนหนวยงานที่ดําเนินงานหลัก แมจะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในลักษณะพหุภาคีแนวทางแกไขคือใหมีการจัดทํายุทธศาสตรอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับหวงโซอาหารและเชิญตัวแทนประชาสังคมเขา
รวมในการจัดทําแผน การดําเนินงานที่ผานมาเปนการตอบสนองตอหนวยงานตนสังกัดของแตละ
ฝายที่เกี่ยวของ แนวทางแกไขใชฐานขอมูลปญหาของพื้นที่และประชาชนเปนศูนยกลาง แนวทาง
พัฒนาระบบที่เหมาะสมในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยที่ชุมชนมีสวนรวม
อยางแทจริง  
 

คณะผูวิจัยไดเสนอแนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการความปลอดภัยดานอาหารใหมี
มาตรการทางสังคมที่แทจริง โดยที่ผานมาหนวยงานภาครัฐไดดําเนินการแตการจัดงานมหกรรม
อาหารปลอดภัย ที่จัดขึ้นทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ และการเผยแพรส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ  เพื่อกระตุน ใหทุกภาคสวนของสังคม ตระหนักถึงความจําเปนในการกํากับ ดูแล
คุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร ผลการศึกษาพบวาในการดําเนินการดังกลาว ยังขาดการมี
สวนรวมของภาคประชาสังคม ในสวนขององคกรภาคประชาชน มีการจัดตั้งศูนยอาหารปลอดภัย
ภาคประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทํางานในลักษณะเครือขายประสานงานองคกรที่เกี่ยวของ
กับระบบอาหารปลอดภัย ต้ังแตการผลิต จนถึงการจําหนาย นอกจากนี้กอนการดําเนินกิจกรรม
โครงการความปลอดภัยดานอาหาร มีองคกรชาวบานดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับระบบอาหาร
ปลอดภัย เชน เครือขายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต ซึ่ง สงเสริมสนับสนุนชุมชนในการทําเกษตร
ปลอดสารพิษ และในชวงระยะเริ่มตนของการดําเนินโครงการ ฯ ชมรมบานสุขภาพ ไดมีโอกาส



จําหนายผักปลอดสารพิษที่โรงพยาบาลหาดใหญ ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร ในระยะเริ่มตนเมื่อ 
2 ปที่ผานมา จําหนายไดสัปดาหละ 1,000 บาท ปจจุบัน จําหนายไดถึงสัปดาหละ 10,000 บาท 
แสดงใหเห็นวาผูบริโภคมีความตระหนักถึงปญหาที่เกิดจากอาหารที่ปนเปอนสารพิษ 
  

 ในการดําเนินกิจกรรมโครงการความปลอดภัยดานอาหารควรมีแนวทางพัฒนาระบบที่
เหมาะสมในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยที่ชุมชนมีสวนรวมอยางยั่งยืนโดย
จัดทํายุทธศาสตรในการสงเสริมและสนับสนุนชุมชน ในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร
ปลอดภัยตามหวงโซระบบอาหาร ดําเนินกิจกรรม จัดทําสื่อสาธารณะ เพื่อสรางความเขาใจ สิทธิ
ผูบริโภค สิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน เพื่อใหเกิดการตระหนักถึงสิทธิดังกลาว โดยเฉพาะสิทธิ
ทางดานอาหาร สรางชองทางในการนําเสนอปญหา ที่ไมตองกังวลใจวาจะเกิดความขัดแยงใน
พื้นที่ 

จุดเร่ิมตน “สภาฯอาหารปลอดภัยสงขลา”  

 
การเกิดขึ้นของสภาความรวมมือเครือขายความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร

จังหวัดสงขลาหรือ “สภาฯอาหารปลอดภัยสงขลา” นับเปนกาวสําคัญอันนําพาสูมิติใหมดาน
สุขภาพ วาชาวสงขลาสามารถจัดตั้งสภาฯอาหารปลอดภัยพรอมกาวเดินสําเร็จเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย อาจารยภาณุ พิทักษเผา นายกสมาคมเกษตรอินทรียวิถีไทและแกนนําสภาฯอาหาร
ปลอดภัยสงขลาเลาวาแนวคิดสภาฯอาหารปลอดภัยเกิดขึ้นสมัยที่นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม ดํารง
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เห็น
ความสําคัญและมีแนวนโยบายเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร จึงเชิญ
ตัวแทนจากหลายภาคสวนเขาประชุมที่ทําเนียบรัฐบาล 

“ ทานเห็นวาเรื่องนี้นักการเมืองมาจากการเลือกตั้งมักไมสนใจ เพราะไมใชเร่ืองจะไดคะแนนเสียง 
ทานจึงเห็นวานาจะขับเคลื่อนเร่ืองนี้โดยรูปแบบสภาที่มีความยั่งยืนไมวาการเมืองจะเปนอยางไร



ตอไป จึงติดตอองคกรภาคประชาชนที่ทําเรื่องนี้อยูแลวทั่วประเทศ ผมเปนตัวแทนของภาคใต” 
อาจารยภาณุเลา 

การประชุมตอเนื่อง 2-3 คร้ังในตึกบัญชาการทําเนียบรัฐบาล ในที่สุดมีการตั้งสภาความรวมมือ
เครือขายความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหารเปนองคกรระดับชาติ หลายฝายรวมลงนาม
บันทึกความเขาใจ (MOU) มี นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ขณะนั้น เปนประธาน บุคคลสําคัญระดับผูบริหาร มี 
ผูบริหารจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธกส.) ตัวแทน กระทรวง เกษตรและสหกรณ 
กระทรวงสาธารณสุข และตัว แทนภาคประชาชนจากทั่วประเทศ สภาฯนี้มีแนวทางขับเคลื่อนจาก
ภาคประชาชนจับมือกับฝายราชการที่เกี่ยวของ โดยรัฐจะสนับสนุน ระดับชาติมีการรางธรรมนูญ
ความรวมมือเครือขายความปลอดภัยและมั่นคงดานอาหาร มีรางแผนแมบทการขับเคลื่อน
เครือขายความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร ภายใตความรวมมือของสภาความความ
รวมมือเครือขายความปลอดภัยดานอาหาร มีวิสัยทัศนวาชุมชนผลิตอาหารปลอดภัยสูสุขภาพ
ชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหาร 

พันธกิจ 2 ประการ 1. สนับสนุนใหเกิดพื้นที่รูปธรรมการผลิตอาหารปลอดภัย และมีความมั่นคง
ดานอาหารตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และ2. สนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยง และการประสานงาน
ระหวางผูปฏิบัติตลอดหวงโซอาหาร ต้ังแตผลิตถึงผูบริโภค เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายความ
ปลอดภัยและความมั่นคงของอาหาร 

ยุทธศาสตรหลัก 1. สงเสริม การเรียนรู และจัดตั้งกลุมผูผลิตอาหารปลอดภัย 2.สงเสริมการตลาด
อาหารปลอดภัยในและนอกชุมชน 3.สงเสริมการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ 4.
พัฒนาเครือขายและแลกเปลี่ยนเรียนรู 5.ระบบติดตาม/ประเมินผล และการจัดระดับความเขมแข็ง
ของกลุม และ 6.การหาทุนสนับสนุน 

กรอบแนวคิดเรื่องนี้สภาฯ ระดับจังหวัดจะเปนผูขับเคลื่อน โดยจัดทําเปนตนแบบระดับจังหวัด 23 
แหง สภาฯระดับภูมิภาค เปนผูสนับสนุนและหนุนเสริม รวมทั้งการจัดการความรูระหวางสมาชิก
เครือขายระดับจังหวัดในภูมิภาค และรวบรวมองคความรูเปนคลังความรู สวนสภาฯ ระดับชาติ 
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการขับเคลื่อนระดับประเทศ อาจารยภาณุเลาวาตอนนี้สภาฯระดับภาค
ยังเกิดไมได เพราะระดับจังหวัดยังไมเติบโต จึงยังไมมีที่ไหนมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ชัดเจน แต
จังหวัดสงขลาพรอมมากที่สุด 



“เกิดจากวาเรามีทุนที่ทําอยูกอนแลว เร่ิมจากแผนอาหารและสุขภาพที่เปนประเด็นหนึ่งใน
เครือขายสรางเสริมสุขภาพ จังหวัดสงขลา” 

รูปธรรมที่ชัดเจนของสงขลาเกิดเนื่องจากมีแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองนี้อยูแลว ถึงไมมีสภาฯ 
อาหารปลอดภัยเกษตรกร สวนหนึ่งเดินหนาทํามาตลอด สมาคมเกษตรอินทรียวิถีไทเองทําการ
สงเสริมการทําเกษตรไรสารพิษ บนแนวคิด “ปลูกเพื่อกิน กินสิ่งที่ปลูก ถาเหลือขาย” เชื่อมตอกับ
ศูนยเรียนรูคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําโดยอาจารยภาณุอีกเชนเดียวกัน จัดอบรมเกษตรกร
ทุกภาคสวนไมวาภาครัฐ เอกชน หรือ องคกรพัฒนาเอกชน กอนจะลงมือทําจริง นั่นเปนหนทาง
สรางมาตรฐานของสินคาไรสารพิษอยางแทจริง มีใบรับรองคุณภาพ ตรวจสอบได ไมใชวาจะเปน
ใครก็ไดสงสินคาประเภทนี้ออกขายสูตลาด 

กระแสสังคมอาจหันมาสนใจเรื่องนี้ แตอาจยังรูเพียงผิวเผิน คนจํานวนมากยังตองเสี่ยงกับการ
บริโภคไมปลอดภัยตอไปศูนยเรียนรูคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงสามารถผลิตเกษตรกรไรสารพิษ 
ตัวจริงของจริง เชื่อมโยงกับสวนอื่นๆ เชนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา นับเปนการเคลื่อนตัวแบบ
องครวม การเชื่อมกับโครงการผักปลอดพิษคนปลอดภัยของโรงพยาบาลหาดใหญ ซึ่งเปน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยนํารองของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลหาดใหญรับเปนตลาด
แนนอนสําหรับรองรับฝายผูผลิตแตไมพอ กระแสการผลักดันตลาดอาหารปลอดภัย เปนตลาด
กลางชัดเจนดําเนินมาอยางตอเนื่อง รานอาหาร ครัวเพื่อนสุขภาพ เลขที่ 217/12 ถนนศุภสาร
รังสรรค อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ของอาจารยภาณุทําหนาที่เปนตลาดกลางของสมาชิก
เครือขายสภาฯอาหารปลอดภัย ไดอีกระดับหนึ่ง สภาฯอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงกับสมาคมเกษตร
อินทรียวิถีไท ที่ผลิต และสงเสริมใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชแบบไรสารเคมี มีกลไกการทํางาน
ทางดานผลิต การตลาด ที่ดําเนินการตอเนื่องมาแลวเชื่อมกับศูนยเรียนรูคุณธรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง แหลงเรียนรู และสราง เกษตรอินทรียวิถีไท ตามหลักพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง 

“การเปดเวทีรับฟงความเห็นที่ โรงพยาบาลหาดใหญ มา 2-3 คร้ัง มีการขยับจากหาดใหญพื้นที่ซึ่ง
มีความพรอมมากที่สุดโดยเฉพาะโรงพยาบาลหาดใหญที่รับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย ขยับขยาย
ออกไปสูพื้นที่อ่ืน” 

สภาความรวมมือเครือขายความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร จะเกิดจาก 4 สวนคือ -
ผูผลิตหรือเกษตรกร -ผูบริโภค -ผูทําตลาด เชน ชมรมผูประกอบการรานอาหารปลอดภัย 
ภัตตาคาร โรงแรม -ผูสนับสนุน เชน กระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายเรื่องอาหารปลอดภัยอยู 



สวนกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุนใหมีการผลิตโดยปราศจากสารเคมี และศูนย เรียนรู
คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ของสมาคมเกษตรอินทรียวิถีไท ที่สนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกร เรียนรู 
และกลับไปผลิตอาหารปลอดภัย เปนตน การขยับทั้ง 4 ฝายออกไปยังอําเภอตางๆ ทั่วจังหวัด
สงขลานับจากโรงพยาบาลสงขลารับซื้อผลผลิตจากสมาคมเกษตรอินทรียวิถีไท โดยระบบประมูล 
ผูประมูลได ตองเปนสมาชิกของสมาคมเกษตรอินทรียวิถิไท ทําหนาที่รวบรวม ผลผลิตจาก
เครือขายฯ สงใหโรงพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ มีนโยบายรับซื้อผลผลิต ซึ่งสมาชิกไปสงได 
อิสระ แตมีขอจํากัดรับผลผลิตไดไมมาก จึงมีแนวคิดเรื่องทําตลาดกลางในรูปแบบสหกรณเอาไว
รองรับ 

“อําเภอสทิงพระผมไปรวมดวยเห็นวาเปนไปได เพราะมีองคกรหลักอยู โรงพยาบาลระโนด 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลรับโลคนดีศรีสงขลาพรอมผมก็ไดคุยกัน มีนโยบายวาอยากใหรานอาหาร
ในโรงพยาบาลรับซื้อ พืชผัก ผลผลิตจากเครือขายของเรา กําหนดวันจําหนายผัก จุดจําหนายผัก 
ผลไม ขาวสาร สินคาเกษตรแปรรูป เปนเดือนละครั้ง เปนการเริ่มขยับ ” 

อาจารยภาณุเลาวานายแพทยรุงโรจน กั่วพานิช รองนายกเทศมนตรี นครหาดใหญชวนไปคุยวา
ฐานะที่เทศบาลนครหาดใหญมีตลาดสด นาจะมีมุมพืชผักปลอดสารพิษ 

“อันนี้คงตองดูกันตอไปวาจะขยับอยางไร รองนายกบอกวานาจะเริ่มที่ตลาดโกงโคงก็ลองดูกอนวา
เปนไปไดหรือไม เพราะในตลาดของเรากลัววาจะไปกระทบ ผูคาผักทั่วไปเดิม” 

ไมนานมานี้ จงกลนี วิทยารุงเรืองศรี ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติอาหารปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข เดินทางพบอาจารยภาณุ พรอมกับที่ปรึกษาอธิบดี กรมสงเสริมการเกษตร และ 
เจาหนาที่กระทรวงเกษตร ที่ดําเนินการเรื่อง สภาความรวมมือเครือขายความปลอดภัยและความ
มั่นคงดานอาหาร แหงชาติ 

“เขาไดมาเห็นวาสงขลาไปไดมากกวาจังหวัดอื่น ที่อ่ืนคนที่ทําเกษตรอินทรียก็ทําไป ขายเอาเอง ผม
เขาใจวาเปนแบบนั้น คนที่กินก็ไมรูไปซื้อที่ไหน เอาที่ไหน เหมือนวา ตางคนตางทํา ผูบริโภคไปซื้อ
ผักในศูนยการคา ไมแนใจวา ปลอดภัยจริงหรือเปลา แตถาเกิดสภาความรวมมือข้ึนมา อยาง
สงขลาที่เราทําอยูนี่ มีคนกิน คนปลูก ผูสนับสนุน ชมรมผูประกอบการรานอาหาร ไดพบกันรูวามี
ตลาดตรงไหน และสามารถตรวจสอบได” 

คณะจากทางสวนกลางชุดดังกลาวไดปรึกษาจารยภาณุวา สภาฯอาหารปลอดภัยสงขลาจะขยับ
อะไรตอในป 2552 โดยจะชวยเหลืองบประมาณ ซึ่งกอนหนานั้น การขับเคลื่อนเรื่องอาหาร



ปลอดภัย พูดกันชัดวาจะไมมีการสนับสนุนงบประมาณให แตละจังหวัดไปดําเนินการเอาเอง ทุก
วันนี้ สภาฯอาหารปลอดภัยสงขลา มีการประชุมตอเนื่องทุกเดือน ผูบริโภค ผูผลิต ผูสนับสนุน ผูทํา
ตลาด มี ขอเสนอ ขอคิดเห็น สามารถใชเวทีดังกลาว มาแลกเปลี่ยน ถึงเรื่องราวตางๆ จากการ
ขับเคลื่อนอยางจริงจัง มีการสนับสนุนจากสังคมโดยมีนักธุรกิจรายหนึ่งมอบรถยนต 1 คันมาใชใน
การขนสงผลผลิตของสมาชิกเครือขายฯ 

นอกจากในจังหวัดสงขลา สภาฯอาหารปลอดภัยสงขลา คอยขยับไปจังหวัดใกลเคียง 

“จากการที่สมาคมภัตตาคารไทยจัดสัมมนาสมาชิกรานอาหารทั่วประเทศ เขาเชิญผมไปพูดที่
โรงแรมลีการเดน หาดใหญ เราไปนําเสนอวาสงขลากําลังขับเคลื่อนสภาฯอาหารปลอดภัย ซึง่จะได
ประโยชนกันทุกฝาย ถา ใชผลผลิตของเครือขาย นาจะทําใหลูกคามีความชื่อถือ” 

ถัดจากนั้นจังหวัดพัทลุงชวนอาจารยภาณุไปบรรยาย ที่พัทลุงซึ่งที่นั่นมีชมรมผูประกอบการ
รานอาหารปลอดภัยเชนเดียวกัน อาจารยเสนอแนวคิดไปวารานอาหารสามารถคุยกับสมาชิก
เครือขายเกษตรอินทรียพัทลุงไดคลายกับที่สงขลาทําอยู หรืออาจสงสมาชิกมาเรียนรู ที่ศูนยเรียนรู
คุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง มองวาการเคลื่อนไหวในลักษณะการเรียนรูคิดวานาจะไปไดดี 
และคึกคัก 

“รานอาหารบางรานอาจมีพื้นที่ในการปลูกผักเองก็ได” 

จากการเคลื่อนสภาฯอาหารปลอดภัย ตามสภาพที่เปนจริง ทําใหมีองคกรอื่นเขามารวม ผานศูนย
เรียนรูคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

“ ธกส. มีลูกคาที่เปนหนี้อยู 3,000 กวาคน เขาสงลูกคาเหลานี้มาใหทางผมอบรม ที่ศูนยคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง” 

เกษตรกรเหลานี้ พึ่งตัวเองไมได เปนหนี้ ไมรูวาจะใชหนี้ยางไร แตพอผาน กระบวนการเรียนรู เขามี
ความหวังกลับไปเปลี่ยนแปลงการผลิต ตามที่เขามีความรูที่ไดเรียน เดิมเคยซื้อปุยเคมีกระสอบละ 
1,300-1,400 บาท สําหรับ ทํานาปลูกผัก พอผานกระบวนการเรียนรูวาปุยหมักทําอยางไร การไม
ใชสารเคมี น้ําหมักสมุนไพรอยางไร 

ดานสาธารณสุข สภาฯอาหารปลอดภัย สงเสริมสุขภาพ คนที่ผานหลักสูตรที่ศูนยเรียนรูคุณธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะสามารถพัฒนาชีวิตองครวม 



“คนกินเหลา 20-30 ป มาเลิกเหลาไดเด็ดขาด ลด ละเลิก เหลา บุหร่ี ซึ่งเปนเรื่องยาก มาก แตพอมี
กระบวนการเรียนรู องครวม เร่ืองสุขภาพ ทําใหคนเขาใจอยางชัดเจน แมแต เร่ืองของแผนสุขภาพ
ตําบล ที่ผมไปรวมสังเกตการณ พบวาการไปทําใหชาวบาน เขาใจวาแผนสุขภาพ คืออะไร เปน
เร่ืองยาก เขายังงงอยูวา สุขภาพ คืออะไร เขาใจวาการไปโรงพยาบาลคือสุขภาพ คําวาแผน
สุขภาพ มันคืออะไร มองไมเห็น ผมเลยเคยเสนอวา แผนสุขภาพ 14 ประเด็นนาจะสงมาเขาศูนย
เรียนรู เปนหลักสูตร ใชประโยชนตรงนี้” 

ศูนยเรียนรูคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ยังขยายฐานการเรียนรูจากคนที่เรียนรูไปแลวจัดทําศูนย
เรียนรูที่บานขึ้นมาเอง 

“อยางบานโตะอิหมามรอหีม (สะอุ) อําเภอจะนะ เอาความรูที่ไดไปทําตอจัดทําศูนยเรียนรูข้ึนที่
บาน เราสงคนไปสนับสนุนให มีชุดความรู อยาง การผลิตไบโอแกสในการหุงตมอาหาร ไปทําเปน
ตัวอยางเอาไวเลย หรือเตาที่ผลิตน้ําสัมควันไม ซึ่งใชรักษาอาการปวดฟน โรคผิวหนังเรื้อรัง หรือใช 
กําจัดแมลงศัตรูพืช” 

ที่อําเภอสทิงพระ ก็จะมีศูนยที่กระจายเกิดขึ้นในชุมชน หลายแหง ทางอาจารยภาณุ จัดสื่อเรียนรู
รูปแบบวีซีดี ชุด ปลูกผัก ปุยสูตรตางๆ สบู น้ํายาลางจาน ใหเรียนรูเองได 

“มันเปนเรื่องของการเสริมสรางสุขภาวะ และการพึ่งตนเอง ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่ององค
รวม” 

ลาสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณยังมอบหมายอาจารยภาณุทําหลักสูตรตนกลาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยจะมีการพาเยาวชนรุนละ 100 คน มา
เรียนรูที่ศูนยคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง “หลักสูตรนี้ จะบูรณาการเชนเดียวกับสภาฯ อาหาร
ปลอดภัยนี่ คือทําใหใหเขารู การผลิต การตลาด ที่พึ่งตัวเองได เร่ืองสุขภาวะ อะไรตางๆ” 

โดยภาพรวมของสภาฯอาหารปลอดภัยจึงพบวาเริ่มขยายผลวงกวางโดยสงขลาเปนศูนยกลาง
โรงพยาบาลหาดใหญนํารองผักไรสารพิษ ดวยตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐาน
ผักกําหนด3 แบบ 1.ผักที่กระทรวงเกษตร ฯ รับรองใหใชสารเคมีระยะเริ่มตน เวนระยะกอนเก็บ ซึ่ง
ความจริงที่รูกันอยูวาเกษตรกรมักปดบังขอเท็จจริงการใชสารเคมี 2. ผักที่โรงพยาบาลเห็นวา
ปลอดภัยจากสารพิษคือ ใชปุยวิทยาศาสตร แค 10 % และหามใชสารเคมีอ่ืน อยางยาฆาแมลง 
และ 3. ผักไรสารพิษ ใชปุยอินทรีย ใชน้ําหมักชีวภาพ จากขอมูลผูปวยโรงพยาบาลหาดใหญ มี 
800 กวาคน รับประทานคนละ 3 มื้อตอวัน ตองผลิตอาหารวันละ 2,400 จาน ยังไมรวมผูปวย



พิเศษ เจาหนาที่โรงพยาบาลประมาณ 1,800 คน ญาติผูปวยอีก ราว 5,000 คนในแตละวัน กลุม
ผูผลิตผักปลอดสารพิษตามบัญชีของโรงพยาบาลหาดใหญพบวาในจังหวัดสงขลา ที่บานพรุ 
อําเภอหาดใหญ 38 แปลง ควนลัง อําเภอหาดใหญ 1แปลง นาทวี 10 แปลง กระแสสินธุ 20 แปลง 
สะเดา 1 แปลง สทิงพระ 9 แปลง ควนเนียง 6 แปลง รวม 86 แปลง นอกจากนั้น มีที่จังหวัดพัทลุง 
ที่ อําเภอควนขนุน 19 แปลง ซึ่งจะตองผานการอบรมศูนยเรียนรูคุณธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ของ
สมาคมเกษตรอินทรียวิถีไท 

การปรับเปลี่ยนเกษตรกรมาทําแบบไรสารพิษ คอนขางทํายากแมจะจูงใจดวยผลตอบแทนสูง 
อยางเชนราคา ตลาด กิโลกรัม 10 บาท ถาปลอดสารพิษทางโรงพยาบาลหาดใหญพรอมจายให 
20 บาท ถาระดับ ไรสารพิษใหราคา 25 บาท รับซื้อและประกันราคาทั้งป แบบไมอ้ัน ไมวา 
ผักคะนา ผักกวางตุง ผักกาดขาว บวบ ฟกทอง ฟกเขียว ผักบุง ถั่งฝกยาว แตงกวา มะเขือยาว 
มะเขือเปราะ ผักกาดหอม ตนหอม ผักชี พริกขี้หนู พริกชี้ฟา ใบกะเพรา ใบโหระพา บร็อคเคอรี่ ผัก
ตําลึง ฯลฯ แมตนทุนการผลิตเทาเดิม แตการปลูกแบบใชสารเคมีสะดวกกวา เกษตรกรไรสารพิษ
จึงมีอัตราเพิ่มข้ึนชา คนที่มาสงผักไรสารพิษ ยังจํากัดเฉพาะคนอยูในบัญชีรายชื่อที่โรงพยาบาลได
ข้ึนบัญชีไวเทานั้น ปญหาเกษตรกรบางรายทําผิดสัญญา ทั้งแอบใชสารเคมี หรือสอดไสผลผลิตที่
ใชสารเคมีอันตรายออกมาขาย ซึ่งตองขึ้นบัญชีดําแตใหโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทาง
โรงพยาบาลหาดใหญพรอมติดตาม เยี่ยม ใหความรู และพัฒนา 

สําหรับผักปลอดสารพิษที่วางขาย ในโรงพยาบาลหาดใหญ เทาที่ผานมาเมื่อเปดขาย คนแยงกัน
ซื้อแมแพงกวาปกติ เพราะโรงพยาบาลการันตีคุณภาพใหการบริหารเกี่ยวกับตลาดผักทั้งระบบ ทํา
โดย สหกรณบริการสุขภาพหาดใหญ จํากัดเงื่อนไขการรับสินคามาจําหนายของสหกรณ ฯ1.
ปลอดภัย ไรสารพิษ ดีตอสุขภาพ 2.ไดโดยตรงจากธรรมชาติ ไมผานกรรมวิธีมาก 3.เนนอนุรักษ
ธรรมชาติ Reused ลดภาวะโลกรอน 4.สนับสนุนกิจกรรมจากชุมชน กลุมผูดอยโอกาส 5.ผูปลูกผัก
ผานหลักสูตรการเรียนรูคุณธรรมวิถีไท 6.ลดการใชทรัพยากรกับกิจกรรมที่ไมจําเปน สถานที่ขาย
ผักในโรงพยาบาลหาดใหญ มีรานคา 2 แหง คือชั้น 1 ขางลิฟท ตึกอุบัติเหตุใหม และที่สหกรณฯ 
นอกจากนั้น สงขายตอไปยังโรงเรียนเทศบาล 1 นครหาดใหญ อยางไรก็ตามทุกวันนี้ผักปลอด
สารพิษ ยังไมเพียงพอ เนนสงใหหนวยโภชนาการปรุงอาหารใหผูปวยกินกอน ในอนาคตคาดหวัง
จะสงบริการที่หอผูปวย โรงเรียนเทศบาล 2, 3, 4 และ 5 ของนครหาดใหญ ขณะที่แผนงานอนาคต
ตองการเปดตลาดสุขภาพ ขางโรงพยาบาลหาดใหญ และโรงเรียนเทศบาล 1 ขยายเครือขาย 
ออกไปยังโรงเรียนในเขตเทศบาล 30 แหง โรงเรียนนอกเขตเทศบาล 3 แหง สถานีอนามัย 16 แหง 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 15 แหง บานผูปวยของศูนยบริการสุขภาพที่บานของโรงพยาบาล
หาดใหญ ชุมชนในเขตเทศบาลหาดใหญ 47 แหง 



นับเปนยางกาวที่สําคัญของชาวสงขลาสําหรับสภาความรวมมือเครือขายความปลอดภัย
และความมั่นคงดานอาหารจังหวัดสงขลาหรือ “สภาฯอาหารปลอดภัยสงขลา” กาวเดินตอไปคือ
การผสานพลังความรวมมือจากภาคีสุขภาพที่เกี่ยวของ สูมิติสุขภาพแบบใหม “สรางกอนซอม” 


